
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒                                               
วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒, ๐๙๓๐ 

ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ                                                                       
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 

 
“ ริเริ่ม  รวดเร็ว  รอบคอบ ”  

 

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฯ 
 ๑. พลโท สุรชาติ    จิตต์แจ้ง   นายกสมาคมฯ 
 ๒. นายบุญเลิศ    คชายุทธเดช   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๓    
 ๓. นายศรีชาย   เอ่ียมจั่น   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๔ 
 ๔. นายสุพล    จิตราพงษ์  อุปนายกสมาคมฯ  คนที่ ๖   
 ๕. นายสมเดช    ขันจำนงค ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๗  
 ๖. นายสมโภชน์    ราชแพทยาคม อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๐ 
 ๗. พลโท พิสิทธิ์   สิงหราไชย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๑ 
 ๘. นายวิเชียร    โสพรรณพนิชกุล   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๒ 

 ๙. นายสมนึก   มั่นในบุญธรรม  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๓   
 ๑๐. นายศิริพจน์    นภาวุฒิ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๔   
 ๙. นายดนัย   จารุณ   เลขาธิการ 

 ๑๐. นายรุ่งศักดิ์   พรหมแย้ม   นายทะเบียน 
 ๑๑. นายพงษ์หฤษฎ์    จรัณยานนท ์  บรรณารักษ ์
 ๑๒. นายศิริ   สาระผล   ประชาสัมพันธ์ 
 ๑๓. นายสุรพงษ์   สิทธาทิพย์   เหรัญญิก 
 ๑๔. นายพงษ์ธร   วชิระปราการพงษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
 ๑๕. นายศุภวัสส์   ตันติเสถียรชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ   
 ๑๖. นางดารารัศมิ์     ศรีวิลัย  กรรมการ     
 ๑๗. นายเขษมชาติ    อารีมิตร  กรรมการ     
 ๑๘. พันโท สุชาติ   ยังสว่าง   กรรมการ 
 ๑๙. นายเขมชาติ   ศุภนรากุล   กรรมการ 
 ๒๐. ร้อยเอก สุรพล    บวรศักดิ์  กรรมการ 
 ๒๑. นายสิทธิเดช   สุทธิขาว   กรรมการ 

 ๒๒. นายนพดล   เสมมีสุข  กรรมการ 
 ๒๓. นายนพวินทร์   ฐิติบุญญาภิรมย์ กรรมการ     
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 ๒๔. นายพิมฉัตร์  อภิวรรธน์วิบูล  กรรมการ 
 ๒๕. นายประเสริฐ   คำแฝง   กรรมการ 
 ๒๖. นายสุรศักดิ์   สีโท   กรรมการ 
 ๒๗. พันตำรวจเอก ณัฐวัฒน์  เกศะรักฺษ์   กรรมการ 
 ๒๘. พันเอก ผ่านศึก   อนันตพงษ์  กรรมการ     
 ๒๙. นายชัยพล   สินเจือ   กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ๑. นายอดิศักดิ์   วิไลลักษณ ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑   ติดราชการ 

 ๒. นายธำรงค์   ทรงบัณฑิตย   อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๒  ติดราชการ 
 ๓. นายรังสรรค์  โพธิ์คำ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๕  ติดราชการ 
 ๔. นายไตรภพ    ขันตยาภรณ์  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๘  ติดราชการ 

 ๕. พลเรือโท กาญจน์   ดีอุบล  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๙  ติดราชการ 
 ๖. พลตรี วรวุฒิ   วุฒิศิริ  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ ๑๕  ติดราชการ 

 ๗. นายปพณ   วงศ์สุธารส   ปฎิคม    ติดราชการ 
 ๘. นายสมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ  ติดราชการ 
 ๙. นายอนันต์   พิมพา   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดราชการ 
 ๑๐. นายกิตติคุณ   เครือคุณาลัย   กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ติดราชการ
๑๑. นายณฐวุฒ    เอมแย้ม  กรรมการ    ติดราชการ 

 ๑๒. นายพิชิต  อมัติรัตนะ   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๓. นายจิรันดร์  บุญรุ่ง   กรรมการ    ติดราชการ
 ๑๔. พันเอก ภูษิต   คล้ายหิรัญ  กรรมการ    ติดราชการ
 ๑๕. นายสมเจตน์  ราชแพทยาคม  กรรมการ    ติดราชการ 

 ๑๖. นายสุรชัย  พูลสิริ   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๗. นายจิมม่ี    ศรีสุขใจสำราญ กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๘. พันเอก สรเดช   สุริยกาญจน์  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๑๗. นาวาอากาศเอก วุฒิกร  สุวารี  กรรมการ   ติดราชการ 
 ๒๐. นายยงยศ   กาญจนโรจน์พันธ์ กรรมการ   ติดราชการ 
 ๒๑. นายนิติพัฒน์   พรนิมิตพิศาล  กรรมการ   ติดราชการ 
 ๒๒. นายยอดรัก    ธรรมสโรช  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๓. นายคณิต   บริพันธ์   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๔. นายนิธิพร    มีลาภ  กรรมการ    ติดราชการ 

 ๒๕. นายสุพจน์  แก้วพรหมมาลย์  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๖. นายสาโรช    จันทร์ประเสริฐ กรรมการ     ติดราชการ
 ๒๗. นายธนาดร   นิยมไวทยะ   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๒๘. นายอธิทักษ์   ฐานะรัตน์  กรรมการ    ติดราชการ 

 ๒๙. นายขจร   เรเชียงแสน  กรรมการ    ติดราชการ 
 
 

 /๓๐... 



-๓- 
 

 ๓๐. นายพรรณพรหมพร  เอ่ียมประชา   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๓๑. นายธรรมศักดิ์  เจริญฟุ้ง   กรรมการ    ติดราชการ 
 ๓๒. นายวีระวัฒน์   วีระพงษ ์  กรรมการ    ติดราชการ 
 ๓๓. นายธนวัฒน์  เทียนประเสริฐ  กรรมการ    ติดราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
 ๑. พันเอก สมนึก   สีสังข ์  ที่ปรึกษาสมาคมฯ/ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ รุ่นที่ ๔๐ 
 ๒. นายสิทธิกร สุทธิขาว     
เจ้าหน้าทีก่ารประชุมฯ 
  ๑. นางแว่นฟ้า   ทิมรอด  ผู้ช่วยจดบันทึกรายงานการประชุม  
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙๓๐ 
๑.วาระท่ี ๑  ประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ  

นายดนัยฯ การประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๒๙ คน เจ้าหน้าที่และ
ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน ๓ คน รวมเป็น ๓๒ คน ซึ่งไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมฯ ตาม
ข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๑๘ ขออนุญาตเรียนเชิญ พลโท สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ ได้กล่าวเปิดการ
ประชุมฯ ในวาระท่ี ๑ ครับ 

ประธานฯ  สวัสดีครับท่านคณะกรรมการฯ  เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน และ
ขอขอบคุณที่มาร่วมประชุมฯ ผมขอเปิดการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ขอเชิญฝ่ายเลขาฯ ในวาระต่อไป  
๒. วาระท่ี ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒    

นายดนัยฯ  การประช ุมคณะกรรมการสมาคมศิษย ์ เก ่าโยธ ินบ ูรณะ ครั้ งท ี ่  ๔/๒๕๖๒                   
เมื ่อวันเสาร์ที ่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒, ๐๙๓๐ ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ ชั ้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยมี          
พลโท สุรชาติ  จิตต์แจ้ง นายกสมาคมฯ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๓๖ ท่าน และผู้เข้าร่วม
คุณครู เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ จำนวน ๔ ท่าน รวมเป็น ๔๐ ท่าน รายละเอียดสรุปรายงานการประชมุฯ                    
มีจำนวน ๒๐ หน้า ซึ่งฝ่ายเลขาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการฯ กรุณาตรวจสอบตรวจทานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียดตามภาพฉาย และขออนุญาตสอบถามว่ามีคณะกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 
หรือไม่  
  นายพิมพ์ฉัตรฯ เรื่องการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล หน้าที่ ๑๖ ขออนุญาตแก้ไขชื่อ บริษัทออแกไนซ์
ที่รับจัดงานครั้งนี้เนื ่องจากมีความคลาดเคลื่อน โดยจากชื่อเดิม “บริษัท เพ้นท์เฮ้าส์ ๖๕ จำกัด” แก้เป็น 
“บริษัท อินเฮ้าส์ (IN HOUSE) ๖๕ จำกัด” 

นายดนัยฯ เนื่องจาก ฝ่ายเลขาฯ ได้พิมพ์ชื่อบริษัทออแกไนซ์ผิดพลาด ต้องขออภัยที่ประชุมฯ 
และขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้อง ในหน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๙ จากเดิม “บริษัท เพ้นท์เฮ้าส์ ๖๕ จำกัด” เป็น 
“บริษัท อินเฮ้าส์ (IN HOUSE) ๖๕ จำกัด”   
 นายสมเดชฯ มีเรื่องขออนุญาตแก้ไขสรุปรายงานการประชุมฯ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้  

 เรื ่องที่ ๑ ในหน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๙ ที่ฝ่ายเลขาฯ สรุปว่า นายธำรงค์ฯ/อุปนายกฯ กล่าวเรื ่อง                
การมอบเงินให้กับกองทุนครูเฉลียวฯ จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) นั้น ที่ถูกต้องขอแก้ไขเป็น 
นายสมเดชฯ/อุปนายกฯ ไม่ใช่ นายธำรงคฯ์/อุปนายกฯ และการที่ฝ่ายเลขาฯ กล่าวว่าจะได้นำไปบรรจุไว้ใน 
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วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ในการประชุมฯ ครั้งต่อไป นั้น ก็ไม่มีการบันทึกไว้ในวาระการประชุมฯ ดังกล่าวจึงขอให้
ฝ่ายเลขาฯ นำเรื่องนีบ้ันทึกไว้ในการประชุมฯ ครั้งต่อไปด้วย ส่วนเรื่องการรับรองรายงานการประชุมฯ ที่กล่าว
ว่าที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมฯ นั้น กรณีที่มีการแก้ไขจะมีการรับรองรายงานการประชุมฯ ฉบับที่มี
การแก้ไขแล้วด้วยหรือไม ่
 เรื่องที่ ๒ เกี่ยวกับเรื่องงบการเงิน ในข้อ ๓.๗ และข้อ ๔.๓ นั้น มีข้อความที่สลับกันอยู่ เนื่องจาก
ข้อ ๓.๗ กับข้อ ๔.๓ เป็นคนละเรื่องกัน กล่าวคือ เรื่องอนุมัติการจ่ายเงิน ควรจะนำไปอยู่ในข้อ ๓.๗ จึงขอให้                
ที ่ประชุมฯ และฝ่ายเลขาฯ พิจารณา และวันประชุมฯดังกล่าว ที ่ประชุมฯ ได้พูดคุยกันในเรื ่องที่ม ีชื่อ                                    
คุณดนัยฯ/เลขานุการฯ ด้วย แต่รายชื่อยังไม่ได้สรุปว่ามีใครบ้างจะเป็นผู้ลงชื่อที่ระบไุว้อย่างชัดเจน  
 เรื่องที่ ๓ ข้อบังคับของสมาคมฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ยึดหลักข้อบังคับของสมาคมฯ เป็นสำคัญยิ่ง 
เพราะการที่คณะกรรมการฯ ทำงานกันด้วยจิตอาสานั้นถูกต้องแล้ว แต่การทำงานด้วยใจไม่สามารถพิสูจน์              
เชิงประจักษ์ได้ เมื่อกาลเวลาผ่านไปการพิสูจนก์ารกระทำด้วยลายลักษณ์อักษรเป็นหลัก เรื่องการเงินนั้นถือเป็น
เรื ่องสำคัญจึงควรนำมาบรรจุไว้ในวาระเพื ่อทราบ  การประชุมฯที ่ผ ่านมาในข้อ ๑๙.๑ และข้อ ๑๙.๒          
เรื่องการเงิน มีทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ  เรื่องการเงินบางเรื่องจำเป็นต้องให้ที่ประชมุฯ 
พิจารณาอนุมัติ ถึงแม้ว่านายกสมาคมฯ จะอนุมัติสั่งจ่ายแล้วก็ตาม แต่ก็มีความจำเป็นต้องใช้มติที่ประชุมฯ     
ในการพิจารณาและอนุมัติ จึงเห็นควรให้นำเรื่องการเงินไปบรรจุไว้ในวาระเพื่อพิจารณา ดังนั้นควรจะใช้วิธี   
รวบวาระการประชุมฯ เป็นวาระเพื ่อพิจารณาและเพื ่อทราบจะได้ไม่ต้องไปแยกแบบระบบราชการ                     
เพราะการประชุมฯ ของสมาคมฯ แต่ละครั้งเรื่องการเงินต้องใช้มติที่ประชุมฯ ในการอนุมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรณีที่มีวงเงินอนุมัติเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนี่งแสนบาท) เช่น การจัดวิ่งการกุศล หรือการจัดการแข่งขัน
กอล์ฟการกุศลที่อนุมัติวงเงินสูงๆเป็นหลักเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาท) จำเป็นต้องใช้การอ้างอิง
ข้อบังคับของสมาคมฯ ข้อ ๑๙.๒ เข้ามาใส่ไว้ในรายงานการประชุมฯ ด้วย เพราะเมื่อเวลาผ่านไปหากมีผู้เข้ามา
อ่านบันทึกรายงานการประชุมฯ จะได้ไม่มีข้อโต้แย้งหรือข้อสงสัยในการอนุมัติวงเงินว่าทำไมจึงไม่ให้                        
ที่ประชุมใหญ่ฯ อนุมัติวงเงิน ด้วยเหตุนี้สมาคมฯ สามารถอ้างถึงข้อ ๑๙.๒ ได้เลยว่าเป็นธรรมเนียมประเพณี
ปฏิบัติของสมาคมฯ  ในกรณีอนุมัติงบการเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนี่งแสนบาท) จึงเรียนมาเพื ่อให้                      
ที่ประชุมฯ กรุณาทราบและพิจารณา 

นายดนัยฯ ฝ่ายเลขาฯ รับทราบ และขอขอบคุณพ่ีสมเดชฯ/อุปนายกฯ ที ่กรุณาตรวจสอบ
ตรวจทาน และให้ข ้อส ังเกต ข้อเสนอแนะที ่เป ็นประโยชน์ ทั ้งนี ้  ฝ ่ายเลขาฯ จะนำไปเป็นแนวทาง                      
ในการปฏิบัตติ่อไป และจะบันทึกเรื่องการมอบเงินให้กับกองทุนครูเฉลียวฯ จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) ไว้ในการประชุมฯ ครั้งต่อไป  
  ประธานฯ  หากไม่มีกรรมการฯ ท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ฉบับแก้ไขตามที่นายสมเดชฯ/อุปนายกฯ ได้ขอ
แก้ไขข้ันต้น 
  ที่ประชุม รับทราบมตทิี่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมฯ  
 

  
 
 

/๓.วาระท่ี ๓... 
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๓. วาระท่ี ๓  เรื่อง เพ่ือทราบ 
  นายดนัยฯ ในวาระนี้ ฝ่ายเลขาฯ มีเรื่องทีค่วรเรียนให้ที่ประชุมฯ รับทราบ จำนวน ๗ เรื่อง ดังนี้ 
 วาระท่ี ๓.๑ เรื่องชี้แจงสถานภาพการเงินของสมาคมฯ โดยเหรัญญิกฯ  

  นายสุรพงษ์ฯ ขอรายงานสถานภาพทางการเงิน ประจำเดือน ส.ค.๖๒  
  บัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ 

(๑)  เงินสดรับ 
    ๑.๑ รายรับสมาคมฯ 
     - ค่าเช่าพื้นที่คอร์ดแบดมินตัน/ห้องยิม เดือน ส.ค.๖๒ จำนวน        ๖,๐๐๐.- บาท 
     - ค่าเช่าพื้นที่ รร.กวดวิชา เดือน ส.ค. ๖๒      จำนวน          ๙,๐๐๐.- บาท 
     - ค่าบัตรกอล์ฟการกุศล จำนวน      ๒๙๕,๐๐๐.- บาท 
    - เงินสนับสนุนงานกอล์ฟการกุศล จำนวน     ๒๕,๐๐๐.- บาท  
                                             เป็นเงิน  ๓๓๕,๐๐๐.- บาท 
   ๑.๒ รายจ่ายรับคืน 
    - ค่าไฟฟ้า รับคืนจากคอร์ดแบดมินตัน/ยิม เดือน ก.ค.๖๒ จำนวน    ๓,๗๓๔.- บาท 
    - ค่าไฟฟ้า รับคืนจาก รร.กวดวิชา เดือน ก.ค.๖๒ จำนวน     ๖,๖๖๐.๕๐ บาท 
                                                      เป็นเงิน    ๑๐,๓๙๔.๕๐ บาท 
   ๑.๓ รวมเงินสดรับ                   ทั้งสิ้น            ๓๔๕,๓๙๔.๕๐ บาท 

 
 (๒) เงินสดจ่าย 

   ๒.๑ รายจ่ายอาคารสมาคมฯ 
          - เงินเดือน ผู้จัดการ เดือน ส.ค.๖๒            จำนวน   ๑๐,๐๐๐.- บาท 
          - ค่าไฟฟ้า (จด ๓/๘/๖๒)                       จำนวน   ๑๒,๙๗๕.- บาท 
          - ค่าน้ำประปา (จด ๑๖/๘/๖๒)                    จำนวน         ๔๙๕.๒๘ บาท 
    - ค่าสนับสนุนสายตรวจ เดือน ส.ค.๖๒ จำนวน               ๑,๐๐๐.- บาท 
    - ค่าอินเตอร์เน็ต (รอบ ๒๘/๖/๖๒ – ๒๗/๗/๖๒) จำนวน     ๑,๓๘๐.๓๐ บาท 
      รวมรายจ่ายสมาคมฯ                เป็นเงิน   ๒๕,๘๕๐.๕๘ บาท 
   ๒.๒ รายจ่ายดำเนินงาน 
    - ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับการประชุมฯเดือน ส.ค.๖๒ จำนวน ๔,๗๓๐.- บาท 
    - ค่าแม่บ้านสมาคมฯ เดือน ส.ค.๖๒            จำนวน        ๕๐๐.- บาท 
    - ค่าเจา้หน้าที่ช่วยงานวันประชุมกรรมการฯ   จำนวน     ๑,๒๐๐.- บาท 
    - มอบเงินให้ชมรมครูอาวุโส                       จำนวน     ๕,๐๐๐.- บาท 
    - ค่าอาหารประชุมย่อย                            จำนวน        ๓๕๐.- บาท 
    - ค่ากระเช้าเยี่ยมอาจารย์ทองสุข                 จำนวน     ๑,๕๐๐.- บาท 
    - ค่าช่วยเหลืองานศพอาจารย์ทองสุข             จำนวน   ๑๐,๐๐๐.- บาท 
    - ค่าพวงหรีดงานศพอาจารย์ทองสุข  จำนวน     ๑,๕๐๐.- บาท 
    - ค่าอาหารเดินทางเคารพศพอาจารย์ทองสุข จำนวน      ๒,๔๐๐.- บาท 
    - เงินมัดจำค่าห้องงาน ๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี จำนวน   ๓๐,๐๐๐.- บาท 
    - เงินมัดจำค่าเครื่องดื่ม ๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี จำนวน   ๔๒,๐๐๐.- บาท 

 
 

  
/รวมรายจ่าย... 
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    รวมรายจ่ายดำเนินงาน                         เป็นเงิน   ๙๙,๑๘๐.- บาท 
  ๒.๓ รวมเงินสดจ่าย               ทั้งสิ้น          ๑๒๕,๐๓๐.๕๘ บาท 
  (๓) เงินสดรับ สูงกว่า เงินสดจ่าย (ข้อ ๑.๓ – ข้อ ๒.๓)  เป็นเงิน          ๒๒๐,๓๖๓.๙๒ บาท 
  (๔) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกมาจาก ก.ค.๖๒ จำนวน       ๘๔๙,๕๙๕.๔๔ บาท 
  (๕) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป        จำนวน       ๑,๐๖๙,๙๕๙.๓๖ บาท 
  (๖) รายรับที่ยังไม่ได้รับ 
    - ค่าเช่าพื้นที่ร้านกาแฟ เดือน พ.ค.๖๒ – ส.ค.๖๒ จำนวน       ๑๒,๐๐๐.- บาท 
    
  บัญชีกองทุนครูเฉลียวฯ 
  (๑) เงินสดรับ        -  
    - รับบริจาคจากโยธินรุ่น ๓๘    จำนวน   ๒๐,๐๐๐.- บาท 
   (๒) เงินสดจ่าย         - 
  (๓) เงินสดรับ สูงกว่า เงินสดจ่าย   จำนวน   ๒๐,๐๐๐.- บาท 
   (๔) เงินกองทุนครูเฉลียว ยกมา       จำนวน       ๑.๔๔๔,๔๕๔.๑๗ บาท 
  (๔) เงินกองทุนครูเฉลียว ยกไป      จำนวน        ๑,๔๖๔,๔๕๔.๑๗ บาท 
 
  (A) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกมาจาก ก.ค.๖๒ 
   - เงินสดในมือ         จำนวน      ๖,๙๔๒.๔๖ บาท 
   - เงินฝากธนาคารกรุงไทย ติวานนท์ ๓ บัญชีออมทรัพย์ จำนวน     ๑,๔๓๐,๘๗๐.๖๒ บาท 
   - เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ บางโพ บัญชีออมทรัพย์ จำนวน         ๘๕๕,๒๓๖.๕๔ บาท 
   - บัญชีเงินฝากประจำ                                จำนวน      ๑,๐๐๐.- บาท 
  รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกมา        จำนวน        ๒,๒๙๔,๐๔๙.๖๒ บาท 
 
  (B) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป ณ ๓๑ ส.ค.๖๒ 
       - เงินสดในมือ                                              จำนวน    ๑๑,๙๑๒.๐๓ บาท 
   - เงินฝากธนาคารกรุงไทย ติวานนท์ ๓ บัญชีออมทรัพย์ จำนวน     ๑,๔๕๖,๒๖๕.๑๒ บาท 
   - เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ บางโพบัญชีออมทรัพย์ จำนวน       ๑,๐๖๕,๒๓๖.๕๔ บาท 
   - บัญชีเงินฝากประจำ                                   จำนวน       ๑,๐๐๐.- บาท 
         รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ยกไป         จำนวน        ๒,๕๓๔,๔๑๓.๖๙ บาท 
 
  (C) รายจ่ายรอเบิกจ่าย 
   - เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร นายอดิศักดิ์ น้ำใจดี จำนวน        ๑๑๕,๐๔๖.๐๒ บาท 
  รวมรายจ่ายรอเบิกจ่าย                                      จำนวน                ๑๑๕,๐๔๖.๐๒ บาท
  สรุปได้ด ังปรากฏตามรายงานการเง ินที่ แนบมาด้วยนี ้ เอกสารแนบท้ายสมาคมศิษย์เก่า         
โยธินบูรณะ เงินสดรับ-จ่าย สำหรับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และเอกสารกองทุนครูเฉลียว ที่แนบ  
  ที่ประชุม รับทราบ และรับรองสถานภาพการเงินของสมาคมฯ ประจำเดือน ส.ค.๖๒ 
  วาระที่ ๓.๒ เรื่องรายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมกอล์ฟการกุศล โดยอุปนายกฝ่ายกีฬา 
(นายสมนึก  มั่นในบุญธรรม)  
 

 
 

/นายสมนึกฯ... 
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 นายสมนึกฯ ขออนุญาตรายงานความคืบหน้าการจัดกอล์ฟการกุศลในวันเสาร์ที่ ๒๓ กันยายน 
๒๕๖๒  ณ สนามฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (ชวนชื่น กอล์ฟคลับ) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจำหน่ายบัตร การติดตามผล บริหารจัดการเรื่องการจัดก๊วน หรือ PAIRINGS  และการ
จัดหาของรางวัลต่างๆ ซึ่งคณะทำงานฯ กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ และได้นำแผ่นพับ (Brochure) มาให้ที่
ประชุมฯ ได้ดูอีกครั้งหนึ่ง การแข่งขันฯ จัดเป็นประเภททีมๆละ ๔ คน ค่าสมัครทีมกิตติมศักดิ์ทีมละ ๕๐,๐๐๐.- 
บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ทีมทั่วไปทีมละ ๓๕,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมรถกอล์ฟ แบ่งออกเป็น ๒ 
รอบ คือ รอบเช้าและรอบบ่าย โดยรอบเช้าจะเริ่มทำการแข่งขันฯ (Shotgun Start) เวลา ๐๗.๐๐ น. หมายเลข
ที่ลงทะเบียน ๑ – ๕๐ มีทีมกิตติมศักดิ์ของรุ่น ๔๓ นำโดย พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์   สุขวิมล ส่วนรอบบ่ายจะ
เริ่มทำการแข่งขันฯ (Shotgun Start) เวลา ๑๒.๓๐ น. หมายเลขที่ลงทะเบียน  ๕๑ – ๑๐๐ มีทีมกิตติมศักดิ์
ของผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งนายกสมาคมฯ เป็นผู้ประสานขอรับการสนับสนุน รายละเอียดอื่นๆตามแผ่นพับ 
(Brochure) และภาพฉาย 
 ส่วนความคืบหน้าในการชำระเงิน ขณะนี้สมาคมฯ และคณะกรรมการฯ สามารถจัดหาทีมเข้าร่วม
การแข่งขันฯได้แล้ว จำนวน ๖๗ ทีม แต่ยังไม่สมบูรณ์ลงตัว มีทีมที ่โอนเงินแล้ว บางทีมประสงค์จ่าย               
หน้างาน และบางส่วนที่ต้องติดตามผล แต่รายรับที่โอนมามีชัดเจนแล้ว (ตามสไลด์การโอนเงิน)  
 ส่วนของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ  มีการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ การรับเงินสดสำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนหน้างาน การออกใบเสร็จรับเงิน และการแจก     
ของชำร่วย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันกับบริษัทออแกไนซ์ โดยพร้อมเวลา ๐๕.๓๐ น.  
 ส่วนการเตรียมการอ่ืนๆ ของชำร่วยอย่างที่ ๑ จัดทำเป็นหมวกที่ปักตราสัญลักษณ์ของโยธิน (YB) 
มี ๓ สี คือ สีแดง สีน้ำเงิน และสีดำ (ตามภาพฉาย) ในส่วนของชำร่วยอย่างท่ี ๒ จะซื้อเสื้อโยธิน ๘๔ ปี ของนาย
ศิริพงศ์ฯ (อ้วน) ยบ. รุ่นที ่๔๑ ที่ผลิตสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ปีที่ผ่านมา ซึ่งยังเหลือคงคลังจำนวนกว่า ๑,๐๐๐ 
ตัว ดังนั้น สมาคมฯ จึงปรึกษากับทีมงานเพื่อช่วยอุดหนุนเสื้อดังกล่าว จำนวน ๔๐๐ ตัว สำหรับแจกร่วมกับ
หมวกในราคาต้นทุน ส่วนของรางวัลอ่ืนๆ นอกจากถ้วยรางวัล ประกอบด้วยทีวีสี ซัมซุง LED จอโค้ง ขนาด ๑๙ 
นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ถุงกอล์ฟ YB กระเป๋าใส่เสื้อผ้าสำหรับเดินทาง YB ร่มกันฝน YB และ ถุงคลุมกันฝนถุง
กอล์ฟ (Rain Cover) แจกสำหรับผู้ที่ตีใกล้ธง (ภาพประกอบ) พร้อมกันนี้จัดให้มีอาหารเช้า และอาหารเที่ยงไว้
สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ รับประทานก่อนลงทำการแข่งขันฯ ส่วนงานเลี้ยงขอบคุณช่วงเย็น
จัดเป็นอาหารแบบบุฟเฟ่ต์พร้อมเครื่องดื่ม มีดนตรี คาราโอเกะ  
 ส่วนรายได้จากทางอ่ืนนั้น คณะกรรมการจัดงานฯ ขอเสนอเป็น ๓ แนวทาง คือ  
 ๑.) รายได้จากการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ 
 ๒.) รายได้จากสนับสนุนเงิน (บริจาค) ทั้งส่วนบุคคลและส่วนองค์กร (ตามกำลังที่มี)  
 ๓.) การสนับสนุนเป็นของรางวัลการแข่งขันฯ   
 ดังนั ้น จึงขอฝากพี่ๆน้องๆชาวโยธินทุกรุ ่นช่วยกันประสานงาน และสนับสนุนกิจกรรมของ     
สมาคมฯ ด้วย 
  
 

 
/พันโท สุชาติฯ... 
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 พันโท สุชาติฯ ขออนุญาตนำเสนอข้อห่วงใย จำนวน ๒ เรื่อง คือ 
 ๑. ตามที่ นายสมนึกฯ/อุปนายกฯ ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันฯ นั้น   
นับว่ามีการเตรียมงานที่ดีและสมบูรณ์แล้ว แต่อยากจะให้มีการเตรียมการในเรื่องของอากาศเปลี่ยนแปลงด้วย 
เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน ควรจะมีการเตรียมการแผนสำรองเอาไว้ด้วย ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
หรือไม ่อย่างไร 
 ๒. เรื่องเสื้อที่ระลึกโยธิน ๘๔ ปี ที่เหลือนั้น หากสมาคมฯ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้             
ก็ควรจะนำไปทำประโยชน์ มีความเป็นห่วงว่าหากเก็บไว้นานจะทำให้ปลวกกัดกินสร้างความเสียหาย เกิดความ
เสียดายของที่ชำรุดเสียหายโดยไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ควรจะนำไปบริจาค หรือตอบแทนผู้ที่อำนวยความ
สะดวก หรือกิจกรรมสาธารณะกุศลอย่างไรก็ได้ ขอให้ช่วยกันพิจารณา 
 นายสมนึกฯ เร ื ่องของอากาศเปลี ่ยนแปลงหรือกรณีม ีฝนตกระหว่างการแข่งข ันฯ นั้น                
ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าไว้แล้ว โดยมอบให้ทางสนามเป็นผู้รับผิดชอบและเตรียมการรองรับสถานการณ์                    
ให้อยู่แล้ว ส่วนเรื่องเสื้อที่ระลึกโยธิน ๘๔ ปี นั้นก็จะได้วางแผนการบริหารจัดการตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ  
 ที่ประชุม รับทราบ  
 วาระท่ี ๓.๓  เรื่องรายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี” 
โดยอุปนายกฝ่ายกิจกรรมการจัดงาน (พลโท พิสิทธิ์ สิงหราไชย)  
 พลโท พิสิทธิ์ฯ เร ียนท่านนายกสมาคมฯ  คณาจารย์ฯ คณะกรรมการฯ และผู ้เข ้าร ่วม
สังเกตการณ์ทุกท่าน ในส่วนของคณะทำงานการจัดงานฯ ขออนุญาตสรุปความคืบหน้าของการจัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ครั้งนี้ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้  
 ๑. การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี” กำหนดในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒                 
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ณ ห้องมัฆวาน ชั้น ๒ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ถนนวิภาวดีรังสิต โดยได้มี
การประชุมคณะกรรมการจัดงานฯ กลุ่มย่อยร่วมกับบริษัทออแกไนซ์ เมื่อ ๑๑ ก.ย. ๖๒ ที่ผ่านมา และมีการ
พิจารณากำหนดการจัดงานตามห้วงเวลา คือ 
  - เวลา ๑๗.๐๐ น. จะเป็นการลงทะเบียน ที่บริเวณโต๊ะลงทะเบียนหน้างาน (ชั้นล่าง) 
  - เวลา ๑๘.๐๐ น. จะเรียนเชิญผู้ร่วมงานถ่ายรูปตามจุดต่างๆ เช่น บริเวณแลนด์มาร์ก และ
เจ้าหน้าที่ของฝ่ายต่างๆที่ได้รับมอบหมายจะทำการต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและพาผู้ร่วมงานเข้าไปนั่งที่โต๊ะ                      
ณ ห้องมัฆวาน ชั ้น ๓ ในช่วงนี้จะยังคงมีคณะกรรมการของสมาคมฯ บางส่วนที ่จะต้องยืนรอต้อนรับ                  
ประธานในพิธีฯ ประกอบด้วย นายกสมาคมฯ  อุปนายกฯ และคณะกรรมการฯ บางท่าน เพื่อนำประธานฯ 
เยี่ยมชมภาพนิทรรศการ  การจัด BACK DROP พร้อมทั้งชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสม 
  - เวลา ๑๘.๓๐ น. จะเป็นพิธีเปิดงานฯ โดย พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมฯ คนที่ ๗ 
ประธานในพิธีฯ และเมื่อนำประธานฯ เข้านั่งโต๊ะเรียบร้อยแล้ว พิธีกรโดย คุณศิริ สาระผล และ คุณจิดาภา     
อารีย์ทาน (น้องแอมเวย์) ทำหน้าที่พิธีกรบนเวที กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานเข้าสู่บรรยากาศของการจัดงานฯ 
หลังจากนั้นจะเป็นการแสดงความเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยร่วมกัน โดยสมาคมฯ จัดทำเป็นวีดี
ทัศน์เพลงชาติและต่อด้วยเพลงมารช์โยธิน ในขั้นต้นได้ประสานกับรองดารารัศมิ์ฯ ไว้เรียบร้อยแล้วในการนำ    
วงโยธวาทิตของโรงเรียนโยธินบูรณะแต่งกายชุดเต็มยศมาบรรเลง ในการนี้จะมีการซักซ้อมการร้องเพลง                   
มาร์ชโยธินของวงโยธวาทิตร่วมกับนายกสมาคมฯ  อุปนายกสมาคมฯ  คณะกรรมการฯ และคณาจารย์ 
 
 

/ซึ่ง... 
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ซึ่งรองดารารัศมิ์ฯ ได้กำหนดไว้ในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ                
ทุกท่านร่วมบันทึกเทปรายการ โดยขออนุญาตให้สวมเสื้อสูทของสมาคมฯ ในการบันทึกเทป เพื่อนำไปฉายใน
งานเลี้ยงสังสรรค์ฯโดยพร้อมเพรียงกัน โรงเรียนจะพิจารณาความเหมาะสมในการตัดต่อภาพ และเนื้อเพลง        
เพียงบางส่วนมาประกอบภาพวงโยธวาทิต ภาพนักเรียนยุคปัจจุบัน ภาพนักเรียนในอดีตยุคถิ่นเกียกกาย                     
มาผสมผสานกัน ต่อจากนั้นจะเป็นการฉายภาพเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนโยธินบูรณะตั้งแต่  
อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งให้ผู้ร่วมงานทราบถึงรายชื่อนายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน                    
ว่ามีใครบ้าง ประกอบการแสดงแสงสีเสียง การชมวีดีทัศน์ในส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที จากนั้นจะเป็น
การรำอวยพรของนักเรียนหญิงรุ่นปัจจุบันพร้อมทั้งมอบพวงมาลัยให้ประธานในพิธีฯ  พิธีกรก็จะขึ้นบนเวทีอีก
ครั้งเพ่ือกล่าวเรียนเชิญนายกสมาคมฯ  อุปนายกสมาคมฯ  ชมรมครูอาวุโส  และเครือข่ายผู้ปกครอง ประมาณ 
๒๐ คนขึ้นบนเวที จากนั้นจะเป็นพิธีการโดยพิธีกรจะเรียนเชิญนายกสมาคมฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการ      
จัดงานฯ  พร้อมทั้งเรียนเชิญประธานในพิธีฯ ขึ้นกล่าวเปิดงานฯ หลังจากที่ประธานฯ กล่าวเปิดงานเรียบร้อย
แล ้วจะเป ็นภาคบ ันเท ิงบนเวท ีตามลำดับ  ในช ่วงน ี ้คาดว ่าจะใช ้เวลาประมาณ ๓๐ นาท ี สำหรับ                     
ภาพการจัดงานจะขออนุญาตให้ บริษัท UCI MEDIA จำกัด อธิบายถึงรูปแบบงานอีกครั้ง ในโอกาสต่อไป 
 - เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นช่วงการแสดงชุดที่ ๑ ซึ่งจะมอบให้โรงเรียนโยธินฯ รับผิดชอบ 

- เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นการแสดงของวงดนตรี นักร้อง ศิลปิน และดารารับเชิญ 
- เวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นการแสดงชุดที่ ๒ 
- เวลา ๒๐.๓๐ น. เป็นการแสดงดนตรีบรรเลง 

 - เวลา ๒๒.๐๐ น. ปิดงาน 
 นายบุญเลิศฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่า  
 ข้อสังเกตประการที่ ๑ การจัดงานของสมาคมฯ ครั้งนี้ที่ตั้งชื่องานว่า “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี”      
ก็แสดงว่าบรรดาศิษย์เก่าซึ่งล้วนแต่เป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ  
บ้านเมือง เพราะฉะนั้นงานที่จัดขึ้นนี้ควรจะต้องสะท้อนให้เห็นว่าคนดีที่เป็นผลผลิตของชาวโยธินที่ออกไปสร้าง
ผลงานให้เจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติและสังคมนั้นอยู่ตรงไหนในความเป็นถิ่นคนดี ไม่ว่าจะเป็นการฉาย                         
วีดีทัศน์หรือพิธีกร ควรมีการนำเสนอให้กระจ่างชัดเจนออกมาอะไรคือคนดี ไม่ใช่ว่า “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี” 
เป็นแค่งานเลี้ยงสังสรรค์ทั่วไป  
 ข้อสังเกตประการที ่ ๒  การที่สมาคมฯ จัดงาน “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี” ครั้งนี้ อยู่ในห้วงที่
โรงเรียนโยธินบูรณะมีผู ้อำนวยการโรงเรียนท่านใหม่ ซึ ่งท่านจะอยู ่เป็นผู ้บริหารโรงเรียนเป็นเวลา ๑ ปี                    
ก่อนเกษียณอายุราชการ ฉะนั้นควรที่จัดหาห้วงเวลาที่จะให้เกียรติท่านในฐานะผู้บริหารของโรงเรียนโยธิน
บูรณะได้มีโอกาสขึ้นกล่าวความรู้สึกบนเวท ีหรือจะมีพิธีมอบของขวัญหรือของที่ระลึกเพ่ือเป็นเกียรติแก่ท่านบน
เวทีอย่างสง่างาม 
  ข้อสังเกตประการที่ ๓ เรื่องคุณครูเก่าที่รวมกันเป็นชมรมครูอาวุโส ก็สมควรจะต้องจัดห้วงเวลา  
ที่จะมีพิธียกย่องเทิดทูนคุณครูเหล่านี้ ประกาศให้เป็นที่ประจักษ์ว่าถิ่นคนดีแห่งนี้บรรดาศิษย์เก่าทุกผู้ทุกนาม   
ทีล่้วนเป็นคนดีมาได้ก็เพราะพระคุณของคุณครูอาวุโสที่สูงส่งอย่างยิ่ง โดยกำหนดในรายละเอียดว่าจะเทิดทูน 

 
 

/ท่านเหล่านี้... 
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ท่านเหล่านี้อย่างไรและสมควรจะมอบอะไรให้ท่านได้ตราตรึงและภาคภูมิใจในความเป็นครูโรงเรียนโยธินบูรณะ 
 ท้ายสุดนี้ กิจกรรมต่างๆทีค่ณะกรรมการจัดงานฯ กำหนดขึ้นนั้น ขอให้พิจารณาว่าควรจะเพ่ิมเติม
อะไรบ้าง ที่จะให้บรรดาศิษย์เก่าทุกรุ่นได้เติมเต็มความภาคภูมิใจและความประทับใจ พี่มาพบน้อง ลูกศิษย์มา
พบครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา มากราบไว้ขอโทษขอขมาที่ได้ล่วงเกินท่านครั้งในอดีตและขอรับพร
เพ่ือความสิริมงคล พร้อมทั้งได้เก็บเก่ียวความรู้สึก ความทรงจำที่ดีกลับไปด้วย  
 ประธานฯ ขอบคุณ พลโท พิสิทธิ์ฯ ที่ได้เตรียมการและประสานงานได้เป็นอย่างดี และขอบคุณ   
นายบุญเลิศฯ ที่ได้ให้ข้อสังเกตที่ดี สมาคมฯ จะนำความเห็นหรือข้อสังเกต ไปพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้ง
ขอให้คณะกรรมการฯ ที่รับผิดชอบงานแต่ละฝ่ายกำหนดแผนงาน ห้วงเวลา การซักซ้อม และการกำกับดูแลให้
ชัดเจน เพ่ือความสมบูรณ์เรียบร้อยและลดเงื่อนไขของความบกพร่องในการจัดงานฯ  
 นางดารารัศม์ิฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการแสดงของโรงเรียนนั้น สามารถกำหนดการแสดงให้ 
๑ ชุดการแสดง ใช้เวลา ๑๕ นาที หรือ ๒ ชุดการแสดง ใช้เวลา ๑๕ นาทีก็ได้ แต่ขอให้นักเรียนที่จะแสดงได้ไปดู
พื้นที่การแสดง ณ สถานที่จริงก่อนเพื่อนำมากำหนดรูปแบบการแสดง อย่างไรก็ตามการแสดงจะไม่เกิน ๑๕ 
นาท ีแน่นอน 
 คุณธัชดนัยฯ ในฐานะผู้จัดการทั่วไป บริษัท UCI MEDIA จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานครั้งนี้ 
ขออนุญาตนำเสนอความคืบหน้าในการจัดงานและอาจจะต้องขอคำแนะนำจาก ที่ประชุมฯ ในบางส่วนด้วย 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 ๑. สถานที่จัดงาน คาดว่าจะจัดได ้จำนวน ๑๒๐ โต๊ะ (ตามผังภาพสไลด์) โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน 
  - ส่วนที่ ๑ ห้องจัดเลี้ยง (ห้องมัฆวาน) คาดว่าจะวางได้ จำนวน ๙๐ โต๊ะ  
  - ส่วนที่ ๒ ด้านข้างระเบียงช่วงทางเดิน จำนวน ๒๐ โต๊ะ  
  - ส่วนที่ ๓ ห้องจัดเลี้ยงฝั่งตรงข้าม (ห้องชมัยมรุเชฐ) จำนวน ๑๐ โต๊ะ  
  รวม ๑๒๐ โต๊ะๆละ ๑๐ คน (๑,๒๐๐ คน)  
 ๒. ส ่วนท ี ่  ๒ ด ้านข ้างระเบ ียงช ่วงทางเด ิน  และส ่วนท ี ่  ๓ ห ้องจ ัดเล ี ้ยงฝ ั ่ งตรงข ้ าม                            
(ห้องชมัยมรุเชฐ) ไม่สามารถมองเห็นภาพบรรยากาศจริง ณ เวทีใหญ่ได้ จึงต้องจัดหาจอภาพขนาดใหญ่เพ่ิมเติม
เพ่ือถ่ายทอดสดออกอากาศมายังได้พ้ืนที่ทั้ง ๒ ส่วนดังกล่าว 
 ๓. การจัดส่วนอื่นๆคงเป็นไปตามที่ ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
(รายละเอ ียดตามภาพฉาย)  ส ่วนป ัญหาหร ือเง ื ่อนไขอ ื ่นท ี ่คาดว ่าอาจจะเป ็นอ ุปสรรค คงต ้องมี                        
การประชุมฯ เพ่ือปรับแผนที่สมบูรณ์อีกครั้ง  
 ๔. การจัดทำโลโก้ของงานฯ ประกอบในของที่ระลึก อาจจะมีรูปแบบเดียวหรือหลายรูปแบบ 
ตามที่คณะทำงานฯ ประสงค์จะให้มีความหลากหลาย บริษัทฯ ไม่ขัดข้อง สุดแต่ที่ประชุมฯ จะพิจารณา                     
(ตามภาพฉาย) 
 ๕. การประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ มีทั้งภาพนิ่ง และคลิปภาพประกอบเสียง ลงในสื่อโฆษณา
ต่างๆ 
 
 
 
 

/๖... 



-๑๑- 
 

 ๖. การใช้แสงสีเสียงประกอบการแสดงบนเวที จะต้องพิจารณาการใช้กำลังของไฟฟ้าที่มีอยู่                  
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการใช้กระแสไฟฟ้าของส่วนอื่นๆ  ทั้งนี้อาจจำเป็นต้องเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าสำรอง               
เป็นแผนฉุกเฉิน ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 ๗. ตำแหน่งการประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือองค์กรที ่สนับสนุนการจัดงาน (Sponsor)                   
บริเวณงาน จัดเป็นโลโก้ตามมูลค่าการให้การสนับสนุน โดยมีขนาดและสถานที่ตั้งที่แตกต่างกันไป  
 ประธานฯ  
 ๑. เรื่องที่ พลโท พิสิทธิ์ฯ และคุณธัชดนัยฯ นำเสนอมาในทุกประเด็น คณะทำงานฯ จะต้องได้ข้อ
ยุติโดยเร็ววันนี้เพ่ือนำมาปฏิบัติ จะไม่มีการนำมาแก้ไขหรือปรับแผนอีกเนื่องจากห้วงเวลาในการดำเนินงานเป็น
ปัจจัยบังคับ ส่วนพิธีกรที่จะมาร่วมงานมีทั้งพิธีกรบนเวทีและพิธีกรภาคสนาม ขอให้พิธีกรภาคสนามเน้นไป
ทางด้านบันเทิง (Entertain) หรือละลายพฤติกรรม ส่วนคุณศิริ สาระผล ขอให้ขึ้นช่วยภาคพิธีการบนเวทีอีก
ทางหนึ่ง สำหรับเรื่องของผู้สนับสนุน (Sponsor) ฝากให้นายวิเชียรฯ ช่วยกำกับดูแล เพราะต้องการให้การ
ดำเนินงานจบในคราวเดียว  
 ๒. เรื่องท่ีนายบุญเลิศฯ ได้ให้ข้อสังเกตนั้น สมาคมฯ ต้องขอขอบคุณ แต่ขอเรียนว่าคณะกรรมการ
จัดงานฯ ได้ดำเนินการมาอย่างลงตัวแล้ว และระยะเวลาเหลือไม่มาก อีกทั้งต้องยอมรับว่าขณะนี้สมาคมฯ ยัง
ไม่แข็งแรงพอในการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรอีกหลายๆอย่าง คงต้องพยายามสร้างบุคลากรจากรุ่นสู่รุ่นขึ้นมา
ทดแทนรุ่นพี่ที่ต้องหมดวาระการบริหารไปในอนาคต ขอน้อมรับความเป็นรุ่นพี่ที่มีความห่วงใยในความเป็นไป
ของสมาคมฯ แต่พวกเราคงต้องช่วยกันสร้างคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานสมาคมฯให้มากขึ้น โดยเริ่มจากโรงเรียน
ก่อนช่วยกันแสวงหาและส่งเสริมสนับสนุน  สมาคมฯจะเข้มแข็งได้ต้องเริ่มจากศิษย์เก่าแต่ละรุ่นต้องเข้มแข็ง
ก่อน การที ่สมาคมฯจะแสดงศักยภาพความเป็นเลิศได้นั ้นภาพของศิษย์เก่าต้องชัดเจนด้วย จึงฝากให้
คณะกรรมการฯ ที่เป็นผู้แทนของแต่ละรุ่นช่วยกันทำความเข้าใจและดึงเอาศักยภาพของรุ่นมาช่วยสมาคมฯ 
เพ่ือให้มีความแข็งแรงยิ่งข้ึน   
 ที่ประชุม รับทราบ 
  วาระท่ี ๓.๔ เรื่องการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล โดยอุปนายกฝ่ายกิจกรรมสันทนาการและการกุศล 
(นายวิเชียร โสพรรณพนิชกุล)  
 นายวิเชียรฯ ขอเรียนชี้แจงความคืบหน้าเรื่องการจัดวิ่งการกุศล “จิตสำนึก รักษ์ไทย” ดังนี้ 
 ๑. จากผลการประชุมฯ ครั ้งที ่ผ ่านมาได้มีการขออนุมัติงบประมาณในการเตรียมการจัด                
วิ่งการกุศล โดยกำหนดในวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ แหลมผักเบี้ย  หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี  
โดยมอบให้ บริษัท อินเฮ้าส์ (IN HOUSE) ๖๕ จำกัด เป็นบริษัทออแกไนซ์รับจัดงานวิ่งการกุศลดังกล่าว                   
ต่อมาเมื ่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที ่ผ่านมา นายกสมาคมฯ และคณะ ประกอบด้วย นายวิเชียรฯ และ       
นางดารารัศมิ์ฯ ไดเ้ดินทางลงพ้ืนที่จัดงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี ทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดวิ่งและ
เงื่อนไขในการวิ่ง  พบว่าห้วงเวลาดังกล่าวมีข้อขัดข้องอยู่หลายประการ จึงได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะขอเลื่อน
การจัดการแข่งขันฯออกไปเป็นวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการจัดงานฯ มีเวลาใน
การเตรียมงานออกไปอีก ๒ – ๓ เดือน ส่วนรูปแบบการวิ่งคงเดิม เพียงแต่จะปรับเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายใน
การจัดการแข่งขันฯ โดยเฉพาะจำนวนนักวิ่งจากเดิมประมาณการไว้ ๔,๐๐๐ คน คงจะ 

 
 
 

/ปรับลด... 
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ปรับลดลงเหลือเพียงประมาณ ๓,๒๐๐ คน ดังนั้น งบประมาณรายได้/รายจ่ายก็จะลดน้อยลง โดยแต่เดิม
ประมาณการรายจ่ายในการจัดงานฯ ไว้ที่ ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และรายจ่ายอื่นๆ 
ไว้ที่ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมประมาณการ จำนวน ๒,๗๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านเจ็ดแสน
บาทถ้วน) เพราะฉะนั้นรายการประมาณการคงต้องปรับลดลงไป 
 ๓. รายละเอียดในการประมาณการ รายรับ – รายจ่าย มีดังนี้ 
  ๓.๑ ประมาณการรายรับ 
  ๓.๑.๑ จากผู ้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ประมาณ ๓,๒๐๐ คนๆละ ๖๕๐.- บาท                      
(หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นเงินจำนวน  ๒,๐๘๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) 
  ๓.๑.๒ รายรับอื่นที่คาดว่าจะได้ คือรายรับจากสปอนเซอร์ ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- 
บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
  ๓.๑.๓ การจัดวิ่งครั้งนี้คงเป็นรายรับทั้งสิ้น ประมาณ ๓,๕๘๐,๐๐๐.- บาท (สามล้าน                  
ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  
  ๓.๒ ประมาณการรายจ่าย  
   ๓.๒.๑ จัดจ้าง บริษัท อินเฮ้าส์ (IN HOUSE) ๖๕ จำกัด เข้ามาจัดงานครั้งนี้ โดยสรุป
ค่าใช้จ่ายอยู่ทีป่ระมาณ ๑,๕๗๐,๐๐๐.- บาทเศษ (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเศษ)   
   ๓.๒.๒ รายจ่ายของสมาคมฯ ที ่ต้องรับผิดชอบส่วนอื ่นอีกหลายรายการ ประมาณ 
๗๐๐,๐๐๐.- บาทเศษ (เจ็ดแสนบาทเศษ) 
   ๓.๒.๓ รวมเป็นรายจ่ายทั้งสิ้นประมาณ ๒,๒๙๐,๐๐๐.- บาทเศษ (สองล้านสองแสน                   
เก้าหมื่นบาทเศษ) 
   ๓.๒.๔ รายจ่ายสำรองในค่าใช้จ่ายที ่จะเกิดขึ ้นใหม่ ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท                   
(สองแสนบาทถ้วน) 
  ๓.๒.๕ รวมรายจ่ายสุทธิ ประมาณ ๒,๔๙๐,๐๐๐.- บาทเศษ (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่น
บาทเศษ) ตามภาพฉาย  
  ๓.๓ คาดว่าการจัดวิ่งครั้งนี้จะมีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ประมาณ  ๑,๐๘๗,๐๐๐.- บาทเศษ                    
(หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาทเศษ) ซ่ึงเป็นตัวเลขประมาณการที่นำมาเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ 
 ลำดับต่อไป ขออนุญาตที่ประชุมฯ ให้ผู ้แทนบริษัทออแกไนซ์ ได้ชี ้แจงรายละเอียดในการ
เตรียมการจัดงาน 
  ผู้แทนบริษัท อินเฮ้าส์ (IN HOUSE) ๖๕ จำกัด ได้ชี ้แจงรายละเอียดให้ที ่ประชุมฯทราบ 
(รายละเอียดตามภาพฉาย) ดังนี้  
 ๑. การจัดงานวิ่งครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
  ๑.๑  เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้สำนึกในพระกรุณาธิคุณ และร่วมปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  
  ๑.๒ เพื ่อเป ็นการสนองพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธ ิเบศร                          
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจน
การสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชาติ 
  ๑.๓  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยรักษาสุขภาพ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
อย่างสร้างสรรค์  
   

 
 
 

/๑.๔... 
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  ๑.๔  เพื ่อนำรายได้ส่วนหนึ่งภายหลังจากหักค่าใช้จ่าย นำขึ ้นทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จ       
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
  ๑.๕  เพ่ือการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “จิตสำนึก รักษ์ไทย”  ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๓ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยิ่งใหญ่สมพระเกียรติฯ ในพระมหากรุณาธิคุณ  
  ๑.๖. เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะและโรงเรียนโยธินบูรณะ ให้เป็นที่รู ้จัก
โดยทั่วกัน 
  ทั้งนี้ ด้วยแนวความคิด (CONCEPT) “จิตสำนึก รักษ์ไทย” คือ Run To Gold จะมี 4 Goal 
คือ 
  Goal 1  เพ่ือสุขภาพและชีวิตที่ดี  
  Goal 2  เพ่ือประสบการณ์การวิ่งใหม่และท้าทายมากขึ้น  
  Goal 3  เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
  Goal 4  เพื่อเรียนรู้ถึงความสำเร็จด้วยกัน  
 ๒. การจัดงานวิ่งการกุศลฯ ครั้งนี้ จะใช้โลโก้คอนเซ็ปสี (Logo  Concept  Color) มี ๔ สี คือ    
สีม่วง สีชมพู สีน้ำเงิน และสีเหลือง ประกอบด้วย 
  สีม่วง   หมายถึง สีแทนองคส์มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 
  สีชมพู/สีน้ำเงิน  หมายถึง สีประจำโรงเรียนโยธินบูรณะ และสมาคมศิษย์เก่าฯ 
  สีเหลือง   หมายถึง ตัวแทนของจังหวัดเพชรบุรี 
  โดยการออกแบบจะเป็นสไตล์ธรรมชาติ เพื่อให้มีความรู้สึกว่าได้มุ่งตรงไปข้างหน้าสู่ Goal           
อย่างรวดเร็ว โดยรูปสามเหลี่ยมที่ออกแบบมาเพ่ือสื่อความหมายว่า Goal ทีเ่ราจะก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จ                       
พร้อมๆกันตามเป้าหมายทีไ่ด้ตั้งไว้ 
 ๓. ประเภทของการวิ่ง กำหนดเป้าหมายไว้ ๑๐๐ % ดังนี้ 
  ๓.๑ ประเภท fun run วิ่งทีร่ะยะทาง ๓ กิโลเมตร (เป้าหมาย ๒๐ %) 
  ๓.๒ ประเภท Mini Half Marathon วิ่งทีร่ะยะทาง ๖ กิโลเมตร (เป้าหมาย (๖๐ %) 
  ๓.๓ ประเภท Super Mini Marathon วิ่งที่ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร (เป้าหมาย ๒๐ %) 
 ๔. จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ จะแบ่งออกเป็น Group Maximum โดยคนภายในงาน จำนวน 
๓,๒๐๐ คน แบ่งออกเป็น  
  ๔.๑ จำนวน ๑,๐๐๐ คน จัดอยู่ในประเภทวิ่งระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร  
  ๔.๒ จำนวน ๑,๗๐๐ คน จัดอยู่ในประเภทวิ่งระยะทาง   ๖ กิโลเมตร  
  ๔.๓ จำนวน    ๕๐๐ คน จัดอยู่ในประเภทวิ่งระยะทาง   ๓ กิโลเมตร  
  ผู ้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั ้งหมดจะได้รับ Beach Red Shirt , เหรียญรางวัล และอาหาร 
สำหรับเกียรติบัตร (Certificate) จะมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งระยะทาง ๑๒ กิโลเมตรเท่านั้น  
 ๕. รางวัล (Award) แบ่งออกเป็น 
  ๕.๑ รางวัลถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จำนวน ๑ รางวัล 
สำหรับประเภท Super Mini Marathon ประเภทชาย  
  ๕.๒ รางวัลโล่เกียรติยศขององคมนตรี (พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข) จำนวน ๑ รางวัล 
สำหรับประเภท Super Mini Marathon ประเภทหญิง 
  ๕.๓ รางวัลโล่เกียรติยศ จำนวน ๒๐ รางวัล สำหรับผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท โดยจะมอบให้
ทั้งประเภทชายและประเภทหญิง โดยมีการแบ่งรุ่นแข่งขันฯ ออกเป็น 

 
/สำหรับ... 
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  สำหรับรางวัลจะมีให้เฉพาะประเภทวิ่งระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร (Super Mini Marathon) 
และประเภทวิ่งระยะทาง ๖ กิโลเมตร (Mini Half Marathon) ทั้งประเภทชายและประเภทหญิง  
   ๕.๓.๑ ประเภท Super Mini Marathon (๑๒ กิโลเมตร) จะแบ่งตามช่วงอายุ คือ                       
อายุ ๒๙ ปี, ๓๐ ปี, ๓๙ ปี, ๔๐ ปี, ๔๙ ปี, ๕๐ ปี, ๕๙ ปี และ ๖๐ ปี ขึ้นไป  
   ๕.๓.๒  ผู้ที่เข้าเส้นชัยที่ ๑ ประเภทชาย จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพร้อมเงินสด 
จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
   ๕.๓.๓ ผ ู ้ท ี ่ เข ้าเส ้นช ัยที ่  ๑ ประเภทหญิง จะได ้ร ับโล ่ เก ียรต ิยศพร ้อมเง ินสด            
จำนวน  ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
   ๕.๓.๓ มอบเงินรางวัลให้อีกรุ ่นละ จำนวน ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน)บาท 
สำหรับผู้ชนะเลิศท้ังประเภทชายและประเภทหญิงตามแต่ละรุ่น   
  รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) สำหรับค่าใช้จ่ายเงิน
รางวัลในส่วนนี้ บริษัท อินเฮ้าส์ (IN HOUSE) ๖๕ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ  
 ๖. การใช้โปรแกรมอำนวยความสะดวก ( Application) ในการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน
ฯ จะเปิดรับสมัครผ่านทางเว็ปไซต์ของไทยรัฐ ตั้งแต ่๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมุ่งเน้น
ให้คนหันสนใจสุขภาพโดยการออกกำลังกาย การได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่หาดจอมพล พร้อมทั้งมีอาหาร 
ดนตรี แสง สี เสียง ให้ได้ผ่อนคลาย  
 ๗. การจำหน่ายบัตร 
  - ประเภท Super Mini Marathon    ราคา ๗๕๐.- บาท  
  - ประเภท Mini Half Marathon      ราคา ๖๕๐.- บาท  
  - ประเภท Fun Run                      ราคา ๔๕๐.- บาท   
 ๘. ช่วงการแข่งขันฯ จะเริ่ม Start ณ จุดปล่อยตัวบริเวณหาดจอมพล โดย 
  - เวลา ๑๕.๐๐ น. เริ่มให้การอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆเพ่ือเตรียมการเข้าร่วมแข่งขันฯ  
  - เวลา ๑๖.๒๐ น. อบอุ่นร่างกาย (Warm Up)  
  - เวลา ๑๖.๔๐ น. กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ  
  - เวลา ๑๖.๕๐ น. พิธีเปิดกิจกรรมฯ  
  - เวลา ๑๗.๐๐ น. เริ่มปล่อยตัว  ระยะ   ๓ กิโลเมตร (Fun Run) 
  - เวลา ๑๗.๑๐ น. เริ่มปล่อยตัว  ระยะ ๑๒ กิโลเมตร (Super Mini Marathon) 
  - เวลา ๑๗.๒๐ น. เริ่มปล่อยตัว  ระยะ   ๖ กิโลเมตร (Mini Half Marathon) 
  - เวลา ๑๘.๓๐ น. นักกีฬาเริ่มทยอยเข้าสู่เส้นชัย 
  - เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน 
  - เวลา ๒๐.๓๐ น. การแสดงดนตรี 
  - เวลา ๒๒.๐๐ น. จบรายการ 
 ประธานฯ ขอสรุปเรื่องการจัดวิ่งการกุศลว่า ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๔ ที่ผ่านมา ได้มีการระบุว่า
หากจะมีการเลื่อนเวลาจัดการแข่งขันฯ ออกไปจะเป็นการมิบังควร แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมและคณะได้
เดินทางไปสำรวจในพื้นที่จัดงานแล้ว ปรากฏว่าเส้นทางวิ่งในภูมิประเทศมีอุปสรรคต่อนักกีฬา มีความไม่
สมบูรณ์ในการจัดงาน ประกอบกับห้วงเวลาดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการวิ่งการกุศลทั่วประเทศ                            
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เช่นกัน ประเด็นสำคัญคือจะเป็นการไม่สมพระเกียรติฯ ที่เกิดจาก
ความไม่เรียบร้อย จึงจำเป็นต้องเลื่อนจัดการแข่งขันฯ ออกไปก่อน 

 
 
 

/สำหรับ... 



 
-๑๕- 

  
 สำหรับผู้ให้การสนับสนุน (Sponsor) ที่ได้ไปประสานขอรับความอนุเคราะห์ไว้แล้วนั้น เอกสาร
ข้อมูลการจัดการแข่งขันฯ ที่นำไปเสนอยังเป็นข้อมูล วัน เวลา สถานที่จัดการแข่งขันฯเดิม ซึ่งไม่ทันสมัย               
หากจัดทำข้อมูลการประชาสัมพันธ์และแพ็คเกจ (Package) ใหม่ที่สมบูรณ์เสร็จแล้วให้นำไปเปลี่ยนแก้ไขแก่
ผู ้ให้การสนับสนุนโดยทันที และอนุญาตให้ไปตั้งบูธ (Boot) เพื่อประชาสัมพันธ์ (Promote) และขายบัตร
ล่วงหน้าในช่วงการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลและงานเลี้ยงสังสรรค์ “๘๕ ปี โยธิน ถิ่นคนดี” ที่จะถึงนี้   
 ที่ประชุม รับทราบ 
 วาระที่ ๓.๕ เรื่องรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาคมฯ โดยนายศุภโชคฯ/
ส่วนกฎหมายฯ   
 นายศุภโชคฯ ขออนุญาตชี้แจงแทนนายสุรชัยฯ ซึ่งติดภารกิจจำเป็น โดยมีเรื่องสืบเนื่องจากการ
ประชุมฯ ครั้งที่ผ่านมา ที่จะเรียนให้ที่ประชุมฯ ทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑. เรื่อง ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการครู ศิษย์เก่าโยธินบูรณะ พ.ศ.๒๕๖๒ คณะทำงานซึ่งมี                
นายเขมชาติฯ, นายวิเชียรฯ, นายสมโภชน์ฯ, นายสุรชัยฯ,นายดนัยฯ พร้อมทีมกฎหมาย สำนักเลขาฯ ได้ร่วมกัน
หารือและพิจารณาในรายละเอียดของระเบียบฯ นี้แล้ว พบว่ายังมีข้อสังเกตบางประการที่จะต้องขอหารือต่อที่
ประชุมฯ โดยนายสมโภชน์ฯได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมว่าเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการนั้นมี อยู่ในระเบียบสมาคมศิษย์
เก่าโยธินบูรณะว่าด้วยสวัสดิการของสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่าข้อความของระเบียบฯ ทั้ง 
๒ ฉบับ (๒๕๕๒, ๒๕๖๒) บางข้อมีข้อความที่ซ้ำซ้อนหรือไม่สอดคล้องกัน จึงขออนุญาตนำระเบียบฯ ทั้ง ๒ 
ฉบับนี้ไปพิจารณาหารือก่อนปรับแก้เพื่อให้ได้ระเบียบฯ ที่สมบูรณ์ที่สุด เป็นประโยชน์ต่อครูอาจารย์และศิษย์
เก่าให้มากท่ีสุด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้นำมาเรียนให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบและร่วมกันพิจารณา  

๒. เรื่องให้ตรวจสอบความชัดเจนเรื่องข้อบังคับฯ ของสมาคมฯ สืบเนื่องจาก นายกสมาคมฯ และ
นายสมเดชฯ ได้ให้ข้อสังเกต ข้อเท็จจริงของข้อบังคับสมาคมฯ อาจมีความคลาดเคลื่อนในหมวด ๕ เรื่องการเงิน 
ทรัพย์สิน รายได้ เพราะว่ามีข้อ ๑๙ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ที่มีพลเอก เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ 
เป็นนายกสมาคมฯ กับฉบับที่ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐) ที่มีพลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง เป็นนายกสมาคมฯ พบว่าข้อความ
ไม่ตรงกัน จึงได้เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องของสมาคมฯ ณ อำเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี ปรากฏว่าข้อบังคับสมาคมฯ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งลงเว็ปไซต์ของสมาคมฯ ยังคง
เป็นข้อบังคับของสมาคมฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) อยู่ส่วนข้อบังคับสมาคมฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ฉบับ
ปัจจุบันไม่มีในราชกิจจานุเบกษา ยังคงเก็บอยู่ในแฟ้มของสมาคมฯ ซึ่งเดิมเก็บรักษาไว้ที่เขตดุสิต ปัจจุบันเก็บ
รักษาไว้ที่จังหวัดนนทบุรี ภายในแฟ้มของข้อบังคับสมาคมฯ ฉบับที่ ๓ มีนายสมเดชฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจไป
แจ้งจดทะเบียน ซึ่งควรจะมีการแจ้งย้ายเอกสารการเก็บจากเขตดุสิตนำไปเก็บไว้ที่อำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรีด้วย ข้อบังคับสมาคมฯ ดังกล่าวตรงกับเอกสารเล่มสีชมพูที่คณะกรรมการฯ มีอยู่ แต่เมื่อศึกษาจาก
เอกสารข้อบังคับสมาคมฯ ฉบับที่ ๒ ที่มีอยู่ในราชกิจจานุเบกษาที่เจ้าหน้าที่พิมพ์สำเนาออกมาให้นั้น มีความไม่
ตรงกันดังนี ้

 - รายละเอียด ฉบับที่ ๓ ข้อ ๑๙.๒.๔ นำมาจากฉบับที่ ๒ ข้อ ๑๙.๔  
 - รายละเอียด ฉบับที่ ๓ ข้อ ๑๙.๒.๕ นำมาจากฉบับที่ ๒ ข้อ ๑๙.๕ 

 
 
 

/รายละเอียด... 



-๑๖- 
 

 - รายละเอียด ฉบับที่ ๒ ข้อ ๑๙.๒.๔ กับข้อ ๑๙.๒ กล่าวถึงเรื่องการเงิน การจ่ายเงิน ซึ่งมี
นายกสมาคมฯ และเหรัญญิกฯ เป็นผู ้มีอำนาจเบิกจ่ายขาดหายไป เจ้าที ่หน้าของอำเภอบางกรวยได้ให้
คำแนะนำว่าควรจะตรวจสอบข้อมูลจากเล่มของสมาคมฯ ก่อนว่ามีความถูกต้องหรือไม่ จากข้อเท็จจริงเอกสาร
ของสมาคมฯ เล่มสีชมพู (ฉบับที่ ๓) มีการตรวจสอบถูกต้องแล้ว จึงนำมาจัดทำเป็นเอกสารแจกจ่าย ดังนั้น
ข้อสังเกตของนายกสมาคมฯ และนายสมเดชฯ จึงต้องขออนุญาตยุติข้อสังเกตตามข้อเท็จจริงที่กล่าวมาแล้ว 
เมื่อตรวจสอบความถูกต้องจากฉบับแก้ไขที่อยู่ในแฟ้มเอกสารของจังหวัดนนทบุรี จากเอกสารเล่มสีชมพูมีความ
ถูกต้องตรงกันแล้ว ฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) ก็มีผลบังคับใช้ได้ตามปกติ  จึงขอรบกวนผู้ที ่เกี ่ยวข้องกรุณา
ตรวจทานความถูกต้องอีกครั้ง 
  ที่ประชุม รับทราบ 
 วาระท่ี ๓.๖  เรื่องการจัดทำเว็ปไซต์สมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ โดยนายรุ่งศักดิ์ฯ/นายทะเบียนฯ 
 นายรุ่งศักดิ์ฯ ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันการสนับสนุนการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ฯและ
กิจกรรมอื่นๆของสมาคมฯ  เพราะเว็ปไซต์จะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่ายบัตรและของที่
ระลึกในงานเลี้ยงสังสรรค์ฯ (ตามสไลด์ภาพฉาย) นอกจากนั้นภายในเว็ปไซต์จะประกอบไปด้วยการให้ข้อมูล
ข่าวสารของสมาคมฯ โครงสร้าง เอกสารการประชุมฯ และชมรมต่างๆ ตลอดจนข้อมูลสมาชิกสัมพันธ์ 
(ฐานข้อมูลศิษย์เก่าฯ) Facebook ที่จะมีไว้ให้อำนวยความสะดวกในการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆที่ต้องการทราบ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 วาระท่ี ๓.๗  เรื่องกิจกรรมมุทิตาจิต  
 นายดนัยฯ เนื่องจากผู้รับผิดชอบติดภารกิจจำเป็น จึงขอผ่านวาระนี้ ครับ 
  ที่ประชุม รับทราบ 
๔. วาระท่ี ๔ เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
  นายดนัยฯ ในวาระนี ้ ฝ่ายเลขาฯ มีเรื ่องที่ควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณา จำนวน ๑ เรื ่อง คือ      
เรื่องการขออนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารสมาคมฯ 
  นายศิริพจน์ฯ ขออนุญาตชี ้แจงดังนี ้ จากการที่ได้ไปดูสถานที่ต ั ้งอาคารสมาคมฯ ร่วมกับ        
นายธนาดรฯ มาแล้ว พบว่ามีการชำรุดของอาคารบางส่วนโดยไม่ทราบสาเหตุการรั่วซึมบริเวณรางน้ำหลังคานั้น
เกิดจากการรั่วของรางน้ำบริเวณใด เพราะมีการนำเอารางน้ำไปติดตั้งไว้ด้านในอาคารทำให้ฝ้าเพดานอาคาร
ชำรุดเสียหาย จึงมีความเห็นว่าควรจะทำการเปลี่ยนฝ้าเพดานและทำผนังใหม่เป็นแบบฉาบเรียบและติด     
Wallpaper เพื่อให้เกิดความกลมกลืนของอาคารและความสวยงาม มีความสง่างามสมเป็นอาคารของสมาคม
ศิษย์เก่าฯ สำหรับงบประมาณในการติด Wallpaper นั้น ผมขอเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายให้เอง ส่วนเรื่อง
รางน้ำและฝ้าเพดานฉาบเรียบขอให้นายธนาดรฯ ไปสำรวจความเสียหายประกอบราคาก่อน จากนั้นนำ
รายละเอียดมาขออนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารสามคมฯต่อไป ขั้นต้นได้ประมาณการกรอบวงไม่
เกิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ก่อน หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือปรับลด มีค่าใช้จ่ายตาม
ความเป็นจริงเชิงประจักษ์จะนำมาเสนอให้ทีป่ระชุมฯ ทราบเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
 ที่ประชุม รับทราบหลักการ 
 

 
 
 
 
 

/๕.วาระท่ี ๕... 



-๑๗- 
 

๕. วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
  นายดนัยฯ วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ มีคณะกรรมการฯ ท่านใดจะเพ่ิมเติมในวาระหรือไม่ขอเชิญครับ 
  หากไม่มีเรื่องอ่ืนๆเสนอเพ่ิมเติม ขออนุญาตดำเนินการในวาระต่อไป 
๖. วาระท่ี ๖ ประธานกำหนดวันประชุมฯ ครั้งต่อไป และปิดการประชุม 
 ประธานฯ 
 วาระที ่ ๖.๑ การประชุมสมาคมฯ ครั ้งที ่ ๖/๒๕๖๒ กำหนดในเสาร์ที่ 1๙ ตุลาคม ๒๕๖๒       
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม B ๒๑๔ ชั้น ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร 
 วาระที่ ๖.๒ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ขอปิดการประชุมฯ ครับ                                                                      
   ที่ประชุม รบัทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.   
 

   นาย 
                                        ( สมบูรณ์   แก้วเกรียงไกร )                   

พลโท           กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ 
 ( สุรชาติ   จิตต์แจ้ง )               ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

    นายกสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ          
                                                
             นาย  
                          ( ดนัย   จารุณ ) 
              เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าโยธินบูรณะ 
                ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

 


